



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ  
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก  
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มี  
ความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่  
๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (ไม่เว้น  
วันหยุดราชการ) นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งได้ตรวจสอบคุณสมบัติ  
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ  
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ภาค ก ความรอบรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและ  
การปฏิบัติของวิชาชีพครู ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
และวิชาชีพ จำนวน ๑๔๓ ราย รายละเอียดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และห้องสอบปรากฏตามบัญชีแนบท้าย  
ประกาศนี้

๒. สถานที่สอบคัดเลือก

จะดำเนินการสอบคัดเลือก ภาค ก และภาค ข ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ภาค ค  
ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ สนามสอบโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัด  
กาฬสินธุ์

๓. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ขอสงวนสิทธิหากตรวจสอบพบ  
ในภายหลังการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศนี้ ผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือไม่มีคุณสมบัติตาม  
ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก ผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก หรือไม่มีสิทธิได้รับการเรียกมาบรรจุและ  
แต่งตั้งแล้วแต่กรณี หากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วอาจถูกเพิกถอนการบรรจุและแต่งตั้ง และอาจต้องนำ  
เงินเดือนเงินสวัสดิการและเงินอื่นที่ได้รับจากทางราชการคืนแก่ทางราชการ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ

๔. การประกาศผลการคัดเลือก

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ จะประกาศผลการคัดเลือกโดย  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การตัดสินทุกคน โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย  
แยกตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

๕. การบรรจุและแต่งตั้ง

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ จะบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ครบตามจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศไว้ โดยไม่มีการขึ้นบัญชี

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเคร่งครัด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสุริยะ ใจวงษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓  
เลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ปฏิบัติหน้าที่แทน  
ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓